

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายไตรลาศ ภูซันเงิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินที่เข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม (จำนวน ๑๗ ท่าน) จึงได้ดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

-เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน สภาฯ

๑.๑ เรื่อง นายนิติภูมิ ทองรอด ปลัด อบต.ท่าหิน ๒๕๖๒ ขอลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัด อบต. นาพญา ทำให้ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินว่าง

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีไม่มีเลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรก นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างซึ่งเลขานุการสภาคนเดิมลาออก เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินจึงต้องดำเนินการเลือกเลขานุการในสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ นี้ ขอเชิญสมาชิกเสนอได้

นายฐาปนพงศ์ แสนแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

ขอเสนอ นางพวงแก้ว ยังสุข ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ผู้รับรอง ๑.นายมารุต เรียบร้อย ส.อบต.หมู่ที่ ๘
๒.นายสำรวย เขิงชั้น ส.อบต. หมู่ที่ ๙

ประธาน สภา ฯ

มีใครจะเสนอผู้ที่เหมาะสมจะเป็นเลขานุการอีกหรือไม่ หากว่าไม่มีใครเสนอ เพิ่มเติมอีก ก็สรุปว่ามีผู้เสนอเลขานุการสภาเพียงรายชื่อเดียว ตามระเบียบให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เป็นอันว่า นางพวงแก้ว ยังสุข ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับเป็นเลขานุการชั่วคราว

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์

ประธาน สภา ฯ

๑.๒ เรื่อง นางวราศรี ถนอมใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก จึงทำให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ว่างลง จึงต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาแทน คุณวราศรี ถนอมใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ครับ ขอเชิญ ท่านสมาชิก เสนอ ครับ

นายมานิชญ์ สมประสงค์ ขอเสนอคุณสำรวจ เชิงชั้น ส อบต. หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ประธานสภา ฯ ขอผู้รับรอง ครับ
๑.นายธำปนพงศ์ แสนแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๒.นายสมยศ ทิชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๖

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าหากว่าไม่มีใครเสนอก็คือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ตามที่ท่านสมาชิก นายมานิชญ์ สมประสงค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ เสนอ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๒ -เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๒.๑รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่
๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรแก้ไขขอเชิญครับ

ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ -เรื่องพิจารณา

๓.๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๔

ประธานสภาฯ เนื่องจากดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ของคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่แล้วเสร็จ เสนอไม่ทัน
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๔ ขอเชิญนายกชี้แจง
รายละเอียด

นายก อบต.ฯ เนื่องด้วยอบต.ท่าหินไม่มี ปลัด และหัวหน้าสำนัก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ จึงขอให้
ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุม

นางพวงแก้ว ยังสุข ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ แจ้งชักซ้อม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในส่วนของการกำกับดูแลการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของรัฐบาลให้บังเกิดผลรูปธรรมโครงการประเภทงานก่อสร้าง ให้จัดทำ
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ โดยแสดงราคากลาง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแรง และราคา
ต่อหน่วย โดยให้จัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
แล้วจัดส่งให้นายอำเภอพร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สภา ฯ ให้ความ
เห็นชอบ

ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องของแต่ละโครงการ เพื่อให้การจัดทำ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าหินมีความสมบูรณ์ถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลจึงขออนุมัติต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ขยายระยะเวลา
เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายออกไปอีก ๔๑ วัน นับแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๖๒ และในช่วงระยะเวลาที่ขอขยาย หากทางคณะผู้บริหารสามารถดำเนินการจัดทำ
ร่างงบประมาณ เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะรีบดำเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สภา ฯ ได้พิจารณาโดยเร็ว
ที่สุด

ประธาน สภาฯ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้ง
จ่ายรายการใหม่ สำนักปลัด ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท
(แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๓.๒.๑ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ ตั้งงบประมาณไว้ ๘,๕๐๐ บาท

นายก อบต.

เพื่อใช้ในกิจการสำนักปลัด

๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งจ่าย
รายการใหม่ กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๐๐๐ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้

๓.๓.๑.๑ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่
ต่ำกว่า ๖๐.๐๐ เมตร หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ลิตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่อง

นายก อบต. ๑.ขอประชาสัมพันธ์เรื่องตรวจประเมินแปลงพืชและการกำหนดการขึ้นทะเบียน ขอ
รับรองแหล่ง GAP พืช โดยกำหนดให้เกษตรกรยื่นแบบและตรวจสอบเอกสาร เพื่อขอ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP พืช ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าหิน ครับ

๒.เรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สำหรับใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สามารถนำน้ำ
มาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

นายสำคัญ ภูข้วยเมือง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ท่อประปา ของหมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนางสุจินต์ คำนวณ น้ำบริเวณนั้นมันรั่วให้ทาง
อบต.ไปเปลี่ยนท่อด้วยครับ

นายก อบต. ครับ ให้กองช่างเข้าไปสำรวจ และดำเนินการซ่อมแซม

นายวิโรจน์ คำฟุ้งหงษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ครับ เนื่องด้วยกรมพัฒนาที่ดินอำเภอหลังสวนได้มาประสานทางกระผมให้ตำบล
ท่าหินขุดลอกสระน้ำสาธารณะงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าหมู่ไหนสนใจ
สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลย ครับ และสระน้ำของเอกชนเราต้องสมทบทุน ๒,๕๐๐
บาทแล้วเข้าร่วมโครงการได้เลยครับถ้ามีประชาชนท่านใดสนใจมีเอกสารที่ต้องเตรียม
๑.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๓.สำเนาบัตรประชาชน
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ ทวีป หิตนาคราม ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายทวีป หิตนาคราม)
เลขานุการสภาอบต.ท่าหิน

ลงชื่อ ไตรลาศ ภูขันเงิน ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายไตรลาศ ภูขันเงิน)
ประธานสภาอบต.ท่าหิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สำคัญ ภู่วัดเมือง ประธานคณะกรรมการ
(นายสำคัญ ภู่วัดเมือง)

ลงชื่อ วิโรจน์ ดำทุ่งหงษ์ กรรมการ
(นายวิโรจน์ ดำทุ่งหงษ์)

ลงชื่อ ฐาปนพงศ์ แสนแก้ว กรรมการ
(นายฐาปนพงศ์ แสนแก้ว)

ลงชื่อ สำรวย เจริญ กรรมการเลขานุการ
(นายสำรวย เจริญ)